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 ประกันสังคม ส่งรายชื่อผู้แทนร่วมหารือ สปสช.ถกมาตรา 10 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ

ประเด็นโอนสิทธิบริการทางการแพทย์ผู้ประกันตน ให้บัตรทองดูแล ที่ผ่านมามีการประชุมร่วมทุกปี แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2568 ที่ผ่านมา ที่อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม(สปส.) จ.นนทบุรี นพ.สุรเดช

วลีอิทธิกุล ประธานกรรมการคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม

 ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการการแพทย์ ถึงวาระการพิจารณาการดำเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) มีหนังสือมาเรื่องนี้แล้ว

ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมมีตัวแทนแล้ว และเสนอมายังคณะกรรมการการแพทย์ จึงได้เสนอผู้แทนไปเช่นกัน โดยเสนอ 4 ท่าน

ทั้งแพทย์ฝั่งลูกจ้าง แพทย์ที่เป็นฝั่งวิชาการ และฝั่งผู้ให้บริการทั้งระดับมหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข จึงเสนอไปรอบด้าน

เพื่อให้พูดคุยกัน

เมื่อถามว่าจะหารือเมื่อไหร่ นพ.สุรเดช กล่าวว่า   ต้องอยู่ที่ สปสช.กำหนดวัน เวลา เนื่องจากเป็นเจ้าของเรื่อง แต่คิดว่าไม่ช้า

เพราะรับรองมติเรื่องนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม ทุกปีก็จะมีการส่งหนังสือมาช่วงนี้ ก็จะมีการประชุมอยู่เสมอ แต่วันไหนอยู่ที่สปสช.

เปิด 4 รายชื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้แทนประกันสังคม 4 คน คือ  นพ.ณัฐ ศิริรัตน์บุญขจร, นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์, นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย

 
 

มาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใจความสำคัญ คือ การขยายบริการสาธารณสุขตามพ.ร.บ.ฯ

ไปยังสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ให้เป็นไปตามคณะกรรมการ หรือบอร์ดสปสช. และบอร์ดประกันสังคม หารือร่วมกัน

โดยหากตกลงได้แล้วให้เสนอรรัฐบาล เพื่อตราพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการสาธารณสุข ตามพ.ร.บ.บัตรทอง

และสำนักงานประกันสังคม ส่งเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคมให้สปสช.ตามที่ตกลงกัน

แต่ที่ผ่านมา แม้ สปสช.จะทำหนังสือเพื่อหารือร่วมกัน และมีการประชุมร่วมกันมาตลอด แต่ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องนี้

และประกันสังคมยังคงให้บริการสิทธิทางการแพทย์และสาธารณสุขเช่นเดิม
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